



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๕๑๕

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย/เลขานุการคณะกรรมการสภาคณาจารย์

ตามที่คณะกรรมการสภาคณาจารย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาเรื่อง การลงทะเบียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การลงทะเบียนคุณวุฒินิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์แบบแบ่งหน่วยกิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งในข้อ ๔ ได้ระบุไว้ว่า “กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนคุณวุฒินิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์วิชาสุดท้ายครบตามจำนวนหน่วยกิตที่หลักสูตรกำหนดไว้แล้ว หากไม่สามารถจัดส่งคุณวุฒินิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยได้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนคุณวุฒินิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์วิชาสุดท้ายซ้ำ โดยลงทะเบียนภาคการศึกษาละ ๑ หน่วยกิต ติดต่อกันทุกภาคการศึกษาปกติ จนกว่าจะส่งคุณวุฒินิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย” นั้น ซึ่งหากนักศึกษาลงทะเบียนจำนวนหน่วยกิตครบตามที่หลักสูตรกำหนดไว้แล้ว และนักศึกษายังไม่จบการศึกษา จะต้องลงทะเบียนดังกล่าว และมีค่าใช้จ่ายจำนวน ๑๐,๒๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) แต่ถ้ากรณีให้นักศึกษารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา จะมีค่าใช้จ่าย จำนวน ๔,๓๕๐ บาท (สี่พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ที่ประชุมจึงมีมติเห็นควรให้ข้อเสนอแนะมหาวิทยาลัยได้ทบทวนการออกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ดังกล่าวข้างต้น โดยให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนคุณวุฒินิพนธ์วิชาสุดท้ายครบตามจำนวนหน่วยกิตที่หลักสูตรกำหนดไว้แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ โดยการให้นักศึกษารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติในการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบ โดยคำนึงถึงความเสมอภาคในการปฏิบัติระหว่างนักศึกษาหลักสูตรในแผน ก และแผน ข ซึ่งสามารถรักษาสถานักศึกษาได้โดยไม่ต้องมีการลงทะเบียนซ้ำ

คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

๑) การออกประกาศดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเร่งรัดให้นักศึกษาจบการศึกษาเร็วขึ้น โดยถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

๒) หากนักศึกษาไม่ประสงค์จะเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์วิชาสุดท้ายซ้ำ ควรเร่งดำเนินการจบการศึกษาตามแผนของหลักสูตรกำหนดไว้

๓) สำหรับนักศึกษาหลักสูตร แผน ข กรณีลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระ หรือ ปัญหาพิเศษแล้ว ไม่สามารถสอบผ่านและจัดส่งฉบับสมบูรณ์ภายใน ๓ ภาคการศึกษาปกติ นับแต่ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนครั้งแรก โดยนับรวมภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษาด้วย จะต้องสอบตกได้แต่ระดับคะแนน F และนำมาคำนวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย และนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระ หรือปัญหาพิเศษใหม่เช่นกัน

ที่ประชุมจึงมีมติให้นักศึกษาทุกหลักสูตรปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การลงทะเบียนดูฎีกาบัณฑิตหรือวิทยานิพนธ์แบบแบ่งหน่วยกิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามเดิม

คณะกรรมการสภาคณาจารย์ สมัยสามัญครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วเห็นว่า "กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนจำนวนหน่วยกิตครบตามที่หลักสูตรกำหนดไว้แล้ว และนักศึกษายังไม่จบการศึกษาต้องลงทะเบียนซ้ำ แต่จำนวนหน่วยกิตที่ได้ลงทะเบียนเพิ่มนั้น ไม่มีการบันทึกใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง ที่ประชุมจึงมีมติเห็นควรให้เสนอขอทบทวนข้อเสนอนេះของสภาคณาจารย์ต่ออธิการบดี ทั้งนี้ อธิการบดีได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวในเบื้องต้นแล้ว มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ศึกษาและตรวจสอบรายละเอียด เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณา

บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบแล้ว พบว่า

๑) ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์วิชาสุดท้ายครบตามจำนวนหน่วยกิตที่หลักสูตรกำหนดไว้แล้ว หากไม่สามารถจัดส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยได้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนวิชาสุดท้ายซ้ำ โดยลงทะเบียนภาคการศึกษาละ ๑ หน่วยกิตติดต่อกันทุกภาคการศึกษาปกติ จนกว่าจะส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย

๒) เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนวิชาสุดท้ายทุกภาคการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก จะประเมินผลโดยให้อักษร S หรือ U และสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจะบันทึกผลการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์วิชาสุดท้ายซ้ำ จำนวน ๑ หน่วยกิต โดยให้มีวงเล็บกำกับจำนวนหน่วยกิตและไม่นำมาคำนวณรวมกับจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร แต่จะบันทึกผลการศึกษาในระเบียนถาวรทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน โดยมีการแสดงผลจำนวนหน่วยกิตรวมของการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์เท่ากับจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตรด้วย

ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การลงทะเบียนดูฎีกาบัณฑิตหรือวิทยานิพนธ์แบบแบ่งหน่วยกิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. นักศึกษาต้องให้ความสำคัญและเร่งจัดทำดัชนีพันธหรือวิทยานิพนธ์เพื่อจัดส่งฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยได้ทันตามกำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์วิชาสุดท้ายซ้ำ ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาต้องดูแลและเอาใจใส่นักศึกษาอย่างใกล้ชิดด้วย

๒. ควรสร้างความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวแก่นักศึกษา คณาจารย์ และผู้บริหาร โดยนำกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นมาพิจารณาแนวทางแก้ไข โดยให้ยึดหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก ทั้งนี้ หากกฎหมายใดที่ไม่สอดคล้องและไม่เหมาะสมให้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การลงทะเบียนดัชนีพันธหรือวิทยานิพนธ์แบบแบ่งหน่วยกิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ติริโกตาคิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ